

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MƯỜNG TÈ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH
V/v xử lý vi phạm đối với thả
rông gia súc, nuôi ngoài đường,
khu vực công cộng

Mường Tè, ngày tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Công văn số 703/STP-XDKT&THPL ngày 14/6/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về việc xử lý vi phạm đối với thả rộng gia súc, nuôi ngoài đường, khu vực công cộng.

Thời gian qua, tình trạng người dân chăn thả gia súc, thả rộng vật nuôi ngoài đường và tại những nơi công cộng vẫn còn diễn ra trên địa bàn huyện. Tình trạng này không những gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của người khác.

Nhằm từng bước xây dựng các đô thị xanh, sạch, đẹp và văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, gìn giữ cảnh quan môi trường công cộng, bảo vệ cây xanh, lập lại trật tự mỹ quan trên địa bàn huyện Mường Tè, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật về chăn nuôi, môi trường, giao thông đường bộ... nói riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để từ đó tiếp tục tuyên truyền, vận động người thân và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc nuôi, chăn, thả gia súc phải đảm bảo các điều kiện an toàn, không được thả rộng ngoài đường, khu vực công cộng gây cản trở giao thông, mất an toàn cho người tham gia giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

2. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi địa phương mình thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình, cá nhân có nuôi gia súc, động vật nuôi làm bản cam kết chấp hành các quy định về thực hiện các điều kiện đảm bảo, không được thả rộng gia súc trên các tuyến đường, khu vực công cộng gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, phải thực hiện việc nuôi nhốt, chăn thả theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tiến hành kiểm tra, kịp thời phát

hiện các trường hợp thả rông gia súc, động vật nuôi vi phạm quy định của pháp luật để xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh, tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Trường hợp phát hiện người thả rông gia súc, động vật nuôi ngoài đường, khu vực công cộng có hành vi vi phạm hành chính thì đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (*được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng*); Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình để xử lý cho đảm bảo các quy định của pháp luật.

Đề thuận tiên cho các cơ quan, đơn vị tra cứu, áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi thả rông gia súc, động vật nuôi ngoài đường, khu vực công cộng, UBND huyện sao gửi kèm Danh mục chi tiết hành vi vi phạm và mức xử phạt do Sở Tư pháp rà soát, thống kê.

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TP.

CHỦ TỊCH

Đào Văn Khánh